

## BỆNH VIỆN ĐA KHOA LỆ THỦY: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHÁM CHỮA BỆNH

**AN PHƯƠNG**

Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Lệ Thủy

**B**ệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy là bệnh viện hạng Ba, trực thuộc Sở Y tế Quảng Bình. Nằm ở trung tâm huyện lỵ, thực hiện công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ở một địa bàn đông dân cư với trên 141.000 người nên nhiệm vụ khám chữa bệnh đã trở thành một thách thức lớn đối với đội ngũ cán bộ y, bác sỹ trong đơn vị. Song song với việc đầu tư trang cấp các thiết bị y tế hiện đại, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các y bác sỹ, bệnh viện đa khoa huyện đã chú trọng hoạt động của hội đồng khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, xem đây là cơ sở quan trọng để phát huy tính sáng tạo, trí tuệ của đội ngũ bác sỹ, dược sỹ, tạo ra nhiều phương pháp điều trị bệnh hữu hiệu, đạt chất lượng cao, giảm chi phí cho người bệnh.

Hiện nay, hội đồng khoa học Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy gồm có 10 thành viên, trong đó có 9 bác sỹ với trình độ sau đại học, 1 bác sỹ CK2, 2 thạc sỹ, 6 bác sỹ CK1 và 1 dược sỹ CK1. Hàng năm, các khoa, phòng tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, tạo ra phong trào thi đua lao động sáng tạo trong ngành y, nhằm ứng dụng những kỹ thuật mới, hiện đại vào khám, chữa bệnh. Năm 2013, bệnh viện đã rất chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, trong đó thực hiện kiểm tra nghiêm ngặt về số liệu nghiên cứu, tránh số liệu ảo. Việc xét duyệt đề tài được hội đồng khoa học của bệnh viện chú trọng vào tính cấp thiết, khả thi, thực tiễn, quy mô. Do đó, hầu hết các đề tài đều được ứng dụng vào công tác điều trị, phục



Thăm khám cho trẻ sơ sinh  
tại khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy

Ảnh: [quangbinh-online.com](http://quangbinh-online.com)

vụ bệnh nhân mang lại hiệu quả cao, giảm chi phí điều trị. Trong năm, có 4 đề tài được Sở Y tế phê duyệt, tại bệnh viện có 6 đề tài nghiên cứu khoa học và 1 sáng kiến được hội đồng khoa học phê duyệt và triển khai áp dụng vào công tác khám chữa bệnh. Tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ 5, Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy có 5 sáng kiến dự thi, thi đề tài “Điều trị vỡ xương bánh chè bằng kỹ thuật néo ép có xuyên xương” của bác sỹ Ngô Đức Vận được trao giải nhì, và được chọn gửi tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc; đề tài “Điều trị gãy Poutaucoles bằng phương pháp xuyên đinh không mở ổ gãy” của bác sỹ Phan Văn Hợi được trao giải khuyến khích.



Ảnh: [quangbinhonline.com](http://quangbinhonline.com)

Chăm sóc tích cực bệnh nhân thuộc đối tượng hộ cận nghèo tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy

Với kỹ thuật điều trị vỡ xương bánh chè, các phương pháp trước gặp nhiều khó khăn trong phẫu thuật, để lại nhiều di chứng cho bệnh nhân. Trước thực trạng đó, bác sĩ Ngô Đức Vận đã nghiên cứu phương pháp “Điều trị vỡ xương bánh chè bằng kỹ thuật nẹp có xuyên xương” và kỹ thuật mới này đã thành công. Đến giữa tháng 2 năm 2014, kỹ thuật này đã được ứng dụng vào việc điều trị thành công cho 32 ca tại bệnh viện đa khoa huyện. Qua thực tế, kỹ thuật này được đánh giá là đơn giản, có thể thực hiện tốt tại các bệnh viện có triển khai phẫu thuật kết hợp xương, đặc biệt là từ tuyến huyện trở lên.

Với đề tài “Điều trị gãy Poutauroles bằng phương pháp xuyên đinh không mở ổ gãy” của bác sĩ Phan Văn Hợi cũng đã phát huy được hiệu quả trong thực tiễn chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa huyện. Từ khi ứng dụng kỹ thuật mới này vào điều trị, bác sĩ Phan Văn Hợi đã chữa thành công cho trên 30 ca bị gãy Poutauroles.

Nhờ đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác, chất lượng hoạt động chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy đã không ngừng được tăng lên, công suất sử dụng giường bệnh năm 2013 đạt 140,8%. Năm qua, đơn vị cũng đã thực hiện được 77,2% kỹ thuật lâm sàng và cận lâm sàng theo quy định phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế. So với năm 2012, năm 2013 các khoa lâm sàng, cận lâm sàng đã triển khai thêm được 13 kỹ thuật mới. Đặc biệt, các bác sĩ chuyên khoa mắt đã triển khai thành công kỹ thuật mổ đục thủy tinh thể...

Có thể khẳng định, công tác nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học, chuyển giao công nghệ mới vào y tế đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy, để đơn vị nhiều năm đạt danh hiệu “Bệnh viện xuất sắc toàn diện”, trở thành một trong những địa chỉ khám chữa bệnh uy tín của ngành Y tế tỉnh nhà ■